



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร (กลุ่มงานนิติและกระทู้ โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๓๙๓๒ หรือโทร. ๑๑๓๒)

ที่ กท ๐๑๐๐/๑๙๑๐

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ยืนยันมติที่ประชุมสภาการกรุงเทพมหานคร

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร

นายไพฑูรย์ ชัมภรัตน์ สมาชิกสภาการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอญัตติด้วยวาจา เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการจราจรของศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ในภาพรวมทั้งระบบ โดยสร้างถนนเพิ่มเติมอีก ๒ สาย เนื่องจากในบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ มีโครงการขยายหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มจำนวนมาก โดยศูนย์ราชการฯ จะก่อสร้างอาคาร C เพิ่มอีก ๑ หลัง และโรงพยาบาลจุฬารัตน์จะก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ขนาด ๔๐๐ เตียง ก่อสร้างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬารัตน์ และวิทยาลัยพยาบาล ซึ่งจะมีประชาชนมาติดต่อจำนวนมาก โครงการนี้จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งดำเนินการก่อสร้างถนนโครงข่ายโดยรอบเพื่อรองรับประชาชนที่จะมาติดต่อให้ได้รับความสะดวกมากที่สุด และการสร้างถนนควรจะดำเนินการให้เสร็จก่อนที่โครงการต่าง ๆ ในศูนย์ราชการฯ จะก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมซึ่งตั้งอยู่ถนนแจ้งวัฒนะ ได้เปิดดำเนินการแล้ว ทำให้มีผู้มาติดต่อราชการจำนวนมากเช่นเดียวกัน จึงขอให้กรุงเทพมหานครแก้ไขปัญหาการจราจรของศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ในภาพรวมทั้งระบบ โดยดำเนินการก่อสร้างถนนเพิ่มเติม ๒ สาย ดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนหมายเลข ๑๐ เป็นการต่อเชื่อมจากศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ ไปถนนประชาชื่น เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร เชื่อมต่อโครงข่ายถนนภายในศูนย์ราชการฯ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนกำแพงเพชร ๖ และถนนประชาชื่น เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร

๒. ก่อสร้างถนนหมายเลข ๑๑ ปรับปรุงถนนประชาชื่น ช่วงระยะทางจากการประปานครหลวง ถึงถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยการแก้ไขปัญหาการจราจรถนนประชาชื่นเชื่อมต่อโครงข่ายถนนแจ้งวัฒนะ โครงข่ายถนนโดยรอบศูนย์ราชการฯ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตร

ในคราวประชุมสภาการกรุงเทพมหานคร สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที่ ๑) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ประชุมสภาการกรุงเทพมหานครลงมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อยืนยันมติที่ประชุมสภาการกรุงเทพมหานครดังกล่าวข้างต้น และโปรดนำเรียนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายประจิม เปี่ยมเต็ม)
เลขาธิการสภาการกรุงเทพมหานคร

รับ ๒๐.๙.๖๒

ผู้ช่วยเลขานุการสภา กทม. [ลายเซ็น] วันที่ ๒ กย ๒๕๖๒
หัวหน้ากลุ่มงานนิติและกระทู้ [ลายเซ็น] วันที่ ๐ พง/๖๒
เจ้าหน้าที่ดำเนินการ [ลายเซ็น] วันที่ ๒ กย/๖๒
เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทวน [ลายเซ็น] วันที่ ๒ กย/๖๒